

บทที่ 12

หลักการของฤทธิ์อำนาจ 6

พระนามของพระเยซู

วัตถุประสงค์

เมื่อจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารทำสิ่งต่อไปนี้

- เขียนชื่อพระคัมภีร์สำคัญจากความทรงจำ
- อธิบายถึงความสำคัญของชื่อต่างๆ ในสมัยพระคัมภีร์
- บอกถึงนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือนามทั้งปวง
- บอกถึงความหมายของพระนาม “เยซู”
- อธิบายว่าพระเยซูทรงได้รับนามนี้ได้อย่างไร
- บอกถึงแนวทางของพระคัมภีร์ในการใช้พระนามของพระเยซู

ข้อพระคัมภีร์สำคัญ

“เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือพระนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข้าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู

และเพื่อทุกสิ่งจะยอมรับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า” ฟิลิปปี 2:9-11

คำนำ

คุณได้เรียนรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่พระเยซูคริสต์และรู้ว่า พระเยซูทรงมอบหมายฤทธิ์อำนาจประการหนึ่งที่พระเยซูทรงมอบหมายให้คือ การใช้พระนามของพระองค์เอง บทนี้มุ่งเน้นที่ฤทธิ์อำนาจที่มีในพระนามของพระเยซู

ความสำคัญของชื่อ

ในสมัยของพระคัมภีร์ ชื่อต่างๆ มีความสำคัญไม่เหมือนกับในปัจจุบัน ในวัฒนธรรมสมัยใหม่หลายแห่ง ชื่อเป็นเพียงเครื่องหมายบอกว่าใครเป็นใคร แต่ในสมัยพระคัมภีร์ ชื่อของคนมีความหมายที่สำคัญ ชื่อที่ตั้งมักจะถูกถึงเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นๆ นั้นเกิด บางทีชื่ออาจแสดงถึงความหวังหรือเป็นคำพยากรณ์ (อิสยาห์ 8:1-4, โยเซยา 1:4)

เนื่องจากความสำคัญของชื่อต่างๆ ในสมัยพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของคนหลายคน พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อของอับราฮัมโดยคำนึงถึงจุดหมายปลายทางของเขา

“ชื่อของเจ้าจะมีชื่ออับราฮัมอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” ปฐมกาล 17:5

ชื่อ อับราฮัม แปลว่า “บิดาแห่งประชาชาติ”

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของนางซาราย เป็น ซาราห์ และเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็น อิสราเอล ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ในพันธสัญญาใหม่ รูปแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไป ซีโมนถูกเรียกว่า “เปโตร” และเขาโลกกลายเป็น “เปาโล” ชื่อของเขาเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นจุดหมายปลายทางของเขาในแผนการของพระเจ้า

โดยเหตุที่มีความสำคัญอยู่ในความหมายของชื่อ พระเจ้าจึงทรงเลือกชื่อพิเศษอย่างยิ่งแก่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์

พระนามของพระเยซู

ชื่อ เยชู ได้ถูกมอบแก่พระบุตรของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นด้วยการเชื่อฟังตามคำสั่งของทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ซึ่งบอกแก่โยเซฟสามีของมารี มารดาของพระเยซู

“เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” มัทธิว 1:21

ชื่อของพระเยซู หมายถึง “พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด”

พระเยซูทรงมีชื่ออื่นๆ ด้วย พระองค์ถูกเรียกต่างๆ ไปว่า “พระเยซูคริสต์” “พระคริสต์” “พระเยซู” “พระเยซูพระเจ้า” และ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (เจ้านาย-ในภาษาอังกฤษ) ชื่อเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันในตำแหน่งของ “พระเยซูคริสต์จอมเจ้านาย” (หรือองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาไทย) คำว่า “คริสต์” หมายถึง “ผู้ถูกเจิม”

ครั้งหนึ่ง พระเยซูถูกเรียกว่า “อิมมานูเอล” ซึ่งหมายความว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่า “บุตรมนุษย์” และพระองค์มักจะถูกเรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” ในการเขียนพันธสัญญาใหม่ ยอห์นเรียกพระองค์ว่า “พระวาจา” และ “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้า”

มีตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายประการที่มอบให้แก่พระเยซูเช่น “อาหารแห่งชีวิต” “ความสว่างของโลก” เป็นต้น รายการของชื่อและตำแหน่งเหล่านี้ได้ให้ไว้อย่างครบถ้วนในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : คู่มือของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ” ชื่อแต่ละชื่อที่ให้แก่พระเยซูเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเข้าใจฐานะตำแหน่งและงานรับใช้ของพระองค์

แต่เจ้านายของเรานั้นถูกเรียกโดยทั่วไปในชื่อของ “เยซู” ตลอดทั่วทั้งพันธสัญญาใหม่ ชื่อพระเยซูนี้เองที่เราอ้างถึงในบทนี้เพื่อศึกษาถึงฤทธิ์อำนาจที่มีอยู่ในชื่อดังกล่าว

ชื่อ พระเยซูนี้เองซึ่งบางครั้งรวมเข้ากับชื่ออื่นๆ ของพระองค์ ถูกนำไปใช้ในการล่าแวงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านทางผู้เชื่อในหนังสือกิจการของอัครทูต

ชื่อต่างๆ มีที่มาอย่างไร

คนที่ยิ่งใหญ่ได้รับชื่อของเขามาโดยวิธี 3 วิธี

1. โดยกำเนิด

คนบางคนเกิดมาโดยมีชื่อที่ยิ่งใหญ่ เขาเกิดมาเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงหรือเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าใหญ่ เขาอาจเกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงว่าร่ำรวยมหาศาล หรือมีอำนาจทางการเมือง เขาได้รับมรดกชื่อที่ยิ่งใหญ่โดยทางบิดา มารดาของเขา

2. โดยความสำเร็จของการทำงาน

คนบางคนได้รับชื่อที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากความสำเร็จของตนเอง เขากลายเป็นนักเขียนนักประดิษฐ์ นักการเมือง และผู้นำที่ยิ่งใหญ่

3. โดยการได้รับมอบหรือแต่งตั้ง

คนบางคนได้ชื่อยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาได้รับการแต่งตั้งจากผู้อื่น ตัวอย่างเช่น หญิงที่ยากจนคนหนึ่งได้รับชื่อของนักการเมืองที่ร่ำรวย เมื่อเธอได้แต่งงานกับเขา กษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่าอาจมอบตำแหน่งที่สำคัญได้คนใดคนหนึ่งในอาณาจักรหรือเผ่าของเขา

พระเยซูทรงได้รับชื่อของพระองค์มาได้อย่างไร

พระเยซูทรงได้รับชื่อของพระองค์จาก 3 ทางทั้งหมดเหมือนที่คนใหญ่โตได้รับในโลกนี้

1. โดยกำเนิด

พระเยซูทรงได้รับพระนามของพระองค์โดยกำเนิด โดยการรับมรดกจากพระบิดาของพระองค์

“ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆ มากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ

แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร

พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระ

องค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้ว ก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนัก ด้วยว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์” ฮีบรู 1:1-4

พระเยซูทรงได้รับมรดกชื่ออันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในจักรวาล พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นใด ประธานาธิบดี หรือหัวหน้าเผ่าใดๆ พระนามยิ่งใหญ่กว่าบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์

2. โดยความสำเร็จของการทำงาน

พระเยซูทรงได้รับพระนามของพระองค์โดยความสำเร็จของงานที่ทรงกระทำ เพราะว่าพระองค์ทรงเอาชนะฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของศัตรู

“พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสีย พระองค์ได้ทรงประทานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั่น” ฮีบรู 2:15

3. โดยการมอบหมายหรือแต่งตั้ง

พระเยซูทรงได้โดยการที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่พระองค์

“เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือพระนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข้าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกกลางกราบพระเยซู

และเพื่อทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า” ฟิลิปปี 2:9-11

นามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

พระนามของพระเยซูเป็นนามที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาล เป็นนามที่อยู่เหนือนามอื่นๆ ทั้งหมด

“เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์” ฟิลิปปี 2:9

“สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิ์เทพ เหนืออหิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ๋ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” เอเฟซัส 1:21

ฤทธิ์อำนาจที่มีในพระนาม

พระเยซูทรงจากสาวกของพระองค์ไปพร้อมกับมอบบพันธกิจอันยิ่งใหญ่คือ การนำข่าวประเสริฐไปบอกแก่คนทั่วโลก

พระองค์ทรงมอบฤทธิ์อำนาจพิเศษแก่สาวก เพื่อให้เขาสามารถทำพันธกิจดังกล่าวได้สำเร็จ พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจให้ใช้พระนามของพระองค์เอง

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธาณาภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ให้แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:18-20

เมื่อบุคคลใดมอบชื่อของเขาเองให้แก่บุคคลอื่น หมายความว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเห็นได้จากการที่พระเจ้าทรงประทานพระนามของพระองค์เองแก่ชาวอิสราเอล

“พระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แต่พระองค์ ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในมรรคาของพระองค์

และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้า”
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-10

การถูกส่งไปหรือการพูดในนามของคนใดคนหนึ่งก็คือการมีสิทธิอำนาจของบุคคลนั้น

“เพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับคนตำบลอานาโธผู้แสวงหาชีวิตของเจ้า และกล่าวว่า “อย่าเผยแพร่วจนะในพระนามของพระเจ้าหรือมิฉะนั้นเจ้าจะต้องตายด้วยมือของเรา”

เพราะฉะนั้น พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเขาทั้งปวง...” เยเรมีย์ 11:21-22

คนชั่วพยายามฆ่าเยเรมีย์ เพราะว่าเขาพยากรณ์ในพระนามของพระเจ้า และเขารู้ว่าการพยากรณ์นั้นมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง

กฎเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณคือ พระนามของพระเยซู เรามักล้มเหลวในการรับใช้ เพราะว่าเราพึ่งพาความสามารถของตนเอง เพื่อปลดปล่อยช่วยเหลือคนบางคน ชื่อของเราตำแหน่งฐานะ หรือสิทธิอำนาจของเราไม่มีอำนาจ แต่ฤทธิ์อำนาจที่แท้อยู่ในพระนามของพระเยซู

การเพียงแต่ท่องบ่นพระนามของพระเยซูซ้ำแล้วซ้ำอีก อาจเป็นคล้ายกับพิธีกรรมทางศาสนา กลายเป็น “การพูดซ้ำๆ ที่ไม่มีความหมาย” เหมือนที่พวกฟาริสีและธรรมาจารย์กระทำในสมัยของพระคัมภีร์

พระนามของพระเยซูไม่ใช่วลีที่มีมนต์ขลัง ฤทธิ์อำนาจในพระนามไม่ได้อยู่ที่การท่องบ่นซ้ำๆ คุณต้องมีความเชื่อในพระนามนั้น

สาวกของพระองค์เน้นเรื่องนี้ภายหลังจากการรักษาโรคอย่างมหัศจรรย์ ในกิจการ บทที่ 3 เปโตรกล่าวว่า

**“โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์ พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็น และรู้จักมีกำลังขึ้น.....” กิจการ 3:16**

เรามีพระนามของพระเยซูและท่องบ่นเหมือนสวดมนต์ แต่ความเชื่อในพระนามของเรายังอ่อนแออยู่ เราจะแก้ไขได้อย่างไร เราจะย้ายจากการท่องพระนามของพระเยซูซ้ำๆ กัน มาสู่ความเชื่อในพระนามซึ่งมีผลให้เกิดฤทธิ์อำนาจได้อย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวว่า

**“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระคริสต์” โรม 10:17**

ความเชื่อของคุณในพระนามพระเยซูจะเพิ่มขึ้นได้โดยการฟังว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวอะไรเกี่ยวกับชื่อนั้น โดยทางพระวจนะ คุณสามารถเข้าใจสิทธิอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพระนามนั้น และเข้าใจแนวทางของพระคัมภีร์ในการใช้พระนามของพระองค์อย่างสมควร

ในพระนามของพระเยซู

พระนามของพระเยซูถูกใช้ดังต่อไปนี้

เพื่อความรอด

ฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ในพระนามของพระเยซูก็คือ ฤทธิ์อำนาจของความรอดจากบาป ความรอดนั้นมาโดยทางพระนามของพระองค์เท่านั้น

**“เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่าท่าน
เป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” มัทธิว
1:21**

**“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรง
โปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า” กิจการ 4:12**

**“ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็
ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์
เดียวของพระเจ้า” ยอห์น 3:18**

คุณไม่สามารถจะได้รับการอภัยจากบาปของคุณด้วยวิธีอื่นใด นอกจากโดยทางพระนามของ
พระเยซูเท่านั้น

คุณจะหาหนทางไปสู่พระเจ้าไม่ได้นอกจากโดยทางพระเยซู

**“พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้
ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” ยอห์น 14:6**

ขณะที่เราเสนอข่าวประเสริฐ จำเป็นที่เราต้องเน้นว่า ความรอดมาโดยพระนามของพระเยซูเท่า
นั้น การยอมรับพระนามของพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความรอด

**“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
ท่านจะรอด**

**ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” โรม 10:9-10**

ฤทธิ์อำนาจที่ให้เราเป็นบุตรของพระเจ้านั้นมาจากพระนามของพระเยซู

**“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระ
องค์ประทานอำนาจ (ภาษาไทยใช้คำว่า สิทธิ) ให้เป็นบุตรของพระเจ้า” ยอห์น
1:12**

เพื่อการชำระให้บริสุทธิ์

ไม่เพียงแต่คุณได้รับการชำระจากบาปและถูกทำให้ชอบธรรมโดยทางพระนามของพระเยซู คุณ
ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วย การชำระให้บริสุทธิ์มาโดยทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ซึ่งทำงานต่อเนื่องไป
ในตัวคุณเมื่อคุณได้รับความรอดแล้ว เพื่อให้คุณมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้

ใน 1 โครินธ์ 6 เปาโลพูดถึงความชั่วร้ายของความบาป เขากล่าวว่า

**“แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระ
แล้ว ได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของ
พระเยซูคริสต์เจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” 1 โครินธ์ 6:11**

ก่อนหน้านี ชาวโครินธ์ดำเนินชีวิตในความผิดบาปต่างๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์โดย
การชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งมาโดยทางพระนามของพระเยซู

ในการอธิษฐาน

“แม้จับนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” ยอห์น 16:24

“แม้จับนี้” หมายถึงว่า จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์คำพูดเหล่านี้ สาวกของพระองค์ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในพระนามของพระองค์

“ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา” ยอห์น 16:23

ข้างเป็นคำสัญญาที่ทรงอำนาจเสียนี้กระไร ไม่ว่าเราจะขออะไรในพระนามของพระองค์ เราก็จะได้รับตามนั้น

แต่พระสัญญานี้จะต้องไปกันได้กับหลักการอื่นๆ ของการอธิษฐานซึ่งสอนไว้ในพระคัมภีร์ เราจะไม่นำข้อพระคัมภีร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาโดดๆ โดยไม่พิจารณาถึงทั้งหมดที่สอนไว้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นในพระวจนะของพระเจ้า

พระคัมภีร์สอนว่าคุณต้องไม่ขออย่างเห็นแก่ตัว

“ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน” ยากอบ 4:3

คุณต้องมีชีวิตอย่างชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า ถ้าคุณสามารถทำบาปลงไป คุณต้องสารภาพและอธิษฐานขออภัยโทษ

“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคร้าย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” ยากอบ 5:16

คุณไม่อาจดำเนินชีวิตต่อไปในความบาป และคิดว่าเพียงแต่คุณขอในพระนามของพระเยซูแล้วคุณจะได้รับตามที่ขอ คำอธิษฐานของคนชอบธรรมเท่านั้นที่เกิดผล

“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น” ยอห์น 15:7

หมายความว่า ถ้า คุณอยู่ในพระคริสต์ คุณขอได้และจะได้ตามที่ขอ ถ้า คุณดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แล้วคุณขอได้ในพระนามของพระเยซู

การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามพระประสงค์ (น้ำพระทัย) ของพระเจ้าด้วย พระเยซูทรงอธิษฐานว่า

“พระบิดาเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้อยนี้เลื่อนพันไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ลูคา 22:42

ด้วยความอ่อนแอของมนุษย์ในเนื้อหนัง พระเยซูไม่ต้องการทนทุกข์ทรมาน พระองค์ต้องการให้ถ้อยแห่งความทรมานนี้เลื่อนออกไป แต่พระองค์ยอมมอบเจตนาของพระองค์ต่อหน้าพระทัยของพระเจ้า

ในบางกรณีที่อธิบายไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ เราผู้นำพระทัยของพระเจ้าและรู้แน่นอนว่าจะอธิษฐานอย่างไร แต่ในบางกรณี เราสามารถแสดงความประสงค์ของเราอย่างที่เราเชื่อทรงกระทำ แล้วมอบความตั้งใจของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า (คือ ต้องการทำอย่างหนึ่ง แต่ถ้าพระเจ้าต้องการอย่างอื่น เราก็มอบถวายความตั้งใจของเราไปและรับความประสงค์ของเจ้ามาปฏิบัติแทน - ผู้แปล) ทั้งหมดนี้กระทำในพระนามของพระเยซู

คำร้องขอซึ่งกระทำในพระนามของพระเยซูนั้น ต้องขึ้นอยู่กับพระประสงค์อันสูงสุดของพระเจ้า เราขอตามเหตุผลของมนุษย์ และไม่สามารถแยกแยะหรือเข้าใจจุดประสงค์ที่สูงกว่าของพระเจ้า

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้

“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” อิสยาห์ 55:8-9

คุณจะไม่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไปและไม่รู้แน่ชัดว่าจะอธิษฐานอย่างไร เมื่อคุณไม่แน่ใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะอธิษฐานในภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอธิษฐานเพื่อแทนเราให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

“ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา เมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่า เราควรจะทำอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

และพระองค์ผู้ทรงชั้นสุดระใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะพระองค์ทรงอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

และพระองค์ผู้ทรงชั้นสุดระใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” โรม 8:26-27

บางคนไม่เห็นด้วยกับคำสอนพระคัมภีร์ตอนนี้ เขากล่าวว่า คุณสามารถขอ ทุกสิ่ง ได้ในนามของพระเยซู แล้วเขาจะได้รับการที่ขอ เมื่อคุณอธิษฐานด้วยความเยอหยิ่งโดยไม่ได้ยอมมอบคำร้องขอของคุณต่อหน้าพระทัยของพระเจ้า พระองค์อาจตอบคำขอของคุณแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อชนชาติอิสราเอลดังนี้

“พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ท่านขอ แต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่าน” สดุดี 106:15

คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อคุณขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนผู้อื่น เจตนาของคนๆ นั้นจะเข้ามาในสถานการณ์ด้วย ไม่มีผู้ใดสามารถขอบางสิ่งให้กับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ พระเจ้าไม่ได้นำเจตนาที่เป็นอิสระของมนุษย์ออกไป เจตนาหรือความตั้งใจของผู้อื่นและความไม่เชื่อยอมมีผลต่อการที่คุณอธิษฐานเพื่อเขา

ในยอห์น 17 พระเยซูทรงอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคนที่พระเจ้าประทานให้เป็นสาวกของพระเจ้า คนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนเหมือนกัน ได้เห็นการอัศจรรย์อย่างเดียวกัน เขาได้รับพระวาทะของพระเจ้าเรื่องเดียวกัน แต่ถึงกระนั้นคนๆ หนึ่งในพวกเขาก็ได้หลงหายไป ยูดาสยังคงมีเจตนาของตนเองและทั้งๆ ที่เขาได้เห็นและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซู เขาก็ได้ปฏิเสธพระวาทะของพระเจ้าด้วยความไม่เชื่อ

พระเยซูตรัสถึงฤทธิ์อำนาจของการเห็นพ้องต้องกันกับผู้อื่นในการอธิษฐานในพระนามของพระองค์ว่า

“เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้

ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มัทธิว 18:19-20

ส่วนหนึ่งของคำอธิษฐาน ควรขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซู

“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือ พระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” เอเฟซัส 5:20

คุณควรขอบพระคุณต่อพระนามของพระเยซูด้วย

“เหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าตลอดไป คือ ผลจากปากของเรา จงขอบพระคุณต่อพระนามของพระองค์” ฮีบรู 13:15 (แปลจากพระคัมภีร์ คิง เจมส์)

ในงานรับใช้ทุกๆ ด้าน

พระนามของพระเยซูต้องนำไปใช้ในทุกด้านของงานรับใช้

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “อุทยานภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:18-20

“มีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงเหตุเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ

เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” มาระโก 16:17-18

ตามข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวข้างต้นนี้ งานรับใช้ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะกระทำในพระนามของพระเยซู

หมายเหตุสำคัญและการอัศจรรย์

หมายเหตุสำคัญและการอัศจรรย์ที่ทรงฤทธิ์อำนาจทุกอย่างต้องกระทำในพระนามของพระเยซู สาวกของพระองค์คือพื้นฐานว่า

“บัดนี้พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า

ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายเหตุสำคัญการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์” กิจการ 4:29-30

การเทศนาและการสั่งสอน

พระเยซูตรัสว่า ฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจทั้งปวงได้มอบไว้แก่พระองค์และโดยทางฤทธิ์อำนาจนี้ให้เทศนาและสั่งสอนข่าวประเสริฐตามที่ได้รับมอบหมายในพระนามของพระองค์

“เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้” มัทธิว 28:19-20

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาปตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:46-47

โดยเหตุที่พวกเขาารู้สึกนี้ถึงฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระเยซู ศัตรูของชาวประเสริฐได้เตือนสาวกของพระองค์ว่า

“แต่ให้เราขู่เชิญห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลย เพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวง

เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลย” กิจการ 4:17-18

แต่เปโตรตอบว่า

“ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้” กิจการ 4:20

สาวกของพระองค์ได้เป็นพยานรู้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า สิ่งที่เขาเห็นและได้ยินในพระนามของพระเยซูนี้เป็นพลังแห่งฤทธิ์อำนาจซึ่งขับเคลื่อนให้เขาทำงานรับใช้ได้สำเร็จ

คุณไม่เพียงแต่จะสอนในพระนามของพระเยซู แต่คุณต้องสอนเกี่ยวกับชื่อนั้นด้วย

“แต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐ ว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง” กิจการ 8:12

การบัพติศมา

ผู้เชื่อใหม่ต้องบัพติศมาในน้ำในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”

มัทธิว 28:19

“เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า”
กิจการ 19:5

บนพื้นฐานของพระนามนั้น ผู้เชื่อได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สืบทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” กิจการ 2:38

การขบถ

วิญญาณชั่วหรือมารเป็นทูตสวรรค์ของซาตาน มันเคยเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งร่วมมือกับซาตานในการกบฏต่อพระเจ้า ขณะนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของพลังของซาตานซึ่งกระทำการในโลกนี้ด้วยวิธีที่ชั่วร้ายต่างๆ

มารสามารถเข้ามาอยู่ในผู้เชื่อและครอบครองเขา ฤทธิ์อำนาจของมารสามารถกดดันผู้เชื่อ แต่ไม่สามารถครอบครองเขา อำนาจของซาตานต้องถูกหักออกโดยพระนามของพระเยซู

“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา” มาระโก 16:17

เมื่อเปาโลเผชิญหน้ากับผู้หญิงซึ่งมีมารครอบครองอยู่ เขากล่าวแก่วิญญาณชั่วว่า

“ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอ็งจงออกมาจากเขา” ฝืนนั้นก็ออกมาในเวลาสั้น” กิจการ 16:18

คำสอนที่ละเอียดเกี่ยวกับมารจะนำการปลดปล่อยมาสู่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจและอิทธิพลของมันได้อย่างไรนั้น ได้ให้ไว้ในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณ : คู่มือของสงครามฝ่ายวิญญาณ”

การรับใช้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้ไว้ในพระนามของพระเยซู

“แต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงให้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” ยอห์น 14:26

การพูดภาษาต่างๆ (แปลกๆ) โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวอย่างของงานรับใช้ต่างๆของพระองค์ในข้อนี้

“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น ในนามของเรา..... เขาจะพูดภาษาแปลก.....” มาระโก 16:17

ของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงอำนาจต้องกระทำในพระนามของพระเยซูของพระทานการพูดภาษาแปลกๆ เป็นเพียงหนึ่งในของประทานทั้งหลายซึ่งถูกนำมาใช้ในที่นี้เป็นตัวแทนของงานรับใช้ทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าเป็นประสบการณ์ประการแรกเมื่อทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา

การรักษาโรค

พระนามของพระเยซูถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคแก่คนที่เจ็บป่วย

“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงจะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือโดยนามของเรา... เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” มาระโก 16:18

“มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ยากอบ 5:14

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ไม่เพียงแต่ทนทุกข์ทรมานเพราะความบาปของคุณเท่านั้น แต่ด้วยความทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ให้คุณได้รับการรักษาให้หาย

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านพกซ้ำเพราะความบาปผิดของเรา การติสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” อีสยาห์ 53:5

“ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวอนะ โดยอิสยาห์ผู้เผยพระวอนะที่ว่า ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” มัทธิว 8:17

“พระองค์ทรงได้รับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” 1 เปโตร 2:24

เหตุใดเราจึงยอมรับความรอดจากบาปโดยทางพระนามของพระองค์ได้อย่างง่ายดาย แต่เป็นการยากสำหรับเราที่จะเชื่อในการรักษาโรคโดยทางพระนามของพระองค์

เมื่อสาวกเผชิญหน้ากับคนง่อยที่ประตูพระวิหาร เปโตรกล่าวว่า

“เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่จะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” กิจการ 3:6

เปโตรรู้จักฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระเยซู เขารู้ว่ามีการทรงรักษาโรคในพระนามนั้น เขารู้ว่าเขามีสิทธิอำนาจที่จะใช้พระนามนั้น... “เช่นเดียวกับเรามี” ฤทธิ์อำนาจเบื้องหลังพระนามนั้น พระเยซูได้มอบหมายแก่เขา

เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญในงานรับใช้ แต่การขาดเงินทุนไม่อาจหยุดยั้งงานรับใช้ที่แท้จริงแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ เปโตรและยอห์นไม่มีเงินหรือทอง แต่เขายังคงรับใช้ต่อไปด้วยฤทธิ์อำนาจทางพระนามพระเยซู

คนเหล่านี้ไม่มีงบประมาณสำหรับ “การโฆษณา” งานรับใช้ของเขาในกรุงเยรูซาเล็ม แต่คนในเมืองทุกคนรับรู้ถึงการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คุณอ่านดูได้ในกิจการ 3 ถึง 4

ในงานรับใช้สมัยใหม่หลายๆ แห่ง ได้มีการเน้นที่การหาเงินทุนมากกว่าที่จะเน้นที่ฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซู การเงินมีความสำคัญในงานรับใช้แต่ควรมุ่งเน้นที่การสำแดงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าให้มากกว่า ฤทธิ์อำนาจทางพระนามพระเยซูนั้นไม่ถูกระทบกระเทือนโดยการมีหรือไม่มีเงินทุน

เพื่อการปกป้องคุ้มครอง

“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายถึงจะเกิดขึ้นที่นั่น โดยนามของเรา..... เขาจะจับได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขา” มาระโก 16:17-18

อัครทูตเปาโลได้รับประสบการณ์จริงๆ กับตัวเราเอง เมื่อเขาถูกงูพิษกัดและเขาไม่บาดเจ็บเลย คุณอ่านดูได้ในกิจการ 28

ในทุกสิ่งทุกอย่าง

พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำ จงทำในพระนามของพระเยซู

“และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น” โคโลสี 3:17

เมื่อคุณทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูแล้ว แม้กระทั่งงานง่าย ๆ ธรรมดาในการปรนนิบัติก็จะกลายเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่มีอำนาจ คุณอาจกวาดพื้นโบสถ์ในพระนามพระเยซู คุณอาจเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวในพระนามพระเยซู

คุณทำอะไรนั้นไม่สำคัญเท่าคุณทำสิ่งนั้นอย่างไร คุณทำในพระนามของพระเยซูหรือไม่

ทนทุกข์เพื่อพระนามนั้น

“ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย.... แต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้น ก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา” ยอห์น 15:20-21

เมื่อสาวกทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐนั้น

“พวกอัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับกรહลู่เกียรติเพราะพระนามนั้น

“ที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุก ๆ วันมิได้ขาด ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์” กิจการ 5:41-42

สาวกคือ คนที่เสี่ยงชีวิตของเขา เพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า (หรือเจ้านาย)

“พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใช้เขามายังท่านทั้งหลายพร้อมกับบารนาบัสและเปาโล ผู้เป็นที่รักของเรา

และเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” กิจการ 15:25-26

แม้ว่าพระเยซูทรงสัญญาว่าจะให้การคุ้มครองเมื่อเราทำงานรับใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าสาวกจะไม่ต้องทนทุกข์ เปโตร เปาโลและสิลาสล้วนอยู่ในคุกทุกคน สาวกเหล่านี้ถูกขังด้วยก้อนหินและถูกตี และเปาโลเคยถูกทิ้งให้ตายโดยศัตรูของชาวประเสริฐ

เมื่อเขาสิ้นสุดงานรับใช้ คนส่วนใหญ่จะสละชีวิตเพื่อชาวประเสริฐ เปโตรคนเดียวที่สิ่งนี้ได้ถูกปล่อยจากคุกในภายหลังก็เสียชีวิตเพื่อชาวประเสริฐ

ฮีบรู บทที่ 11 กล่าวถึงชายและหญิงซึ่งได้รับการปลดปล่อยโดยทางความเชื่อ แต่ก็ได้บันทึกถึงเรื่องราวของผู้ที่ตายในความเชื่อเพื่อชาวประเสริฐเมื่องานรับใช้ของเขาสิ้นสุดลง

เปโตรบอกเราว่า

**“ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่าพระ
วิญญูณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน” 1 เปโตร 4:14**

คุณจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของการมีส่วนร่วมศักดิ์ศรีกับการทนทุกข์ของพระองค์ใน
บทที่ 17

ครอบครองโดยนามนั้น

โดยทางพระนามของพระเยซู คุณจึงได้มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

**“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้
รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง**

**พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรา
มาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” โคลโลสี 1:12-13**

ในฐานะที่เป็นส่วนของอาณาจักรของพระเจ้า คุณจึงได้รับมรดกคือ ฤทธิ์อำนาจ ซึ่งครอบครอง
ชีวิตของคุณ

**“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตาย
ครอบงำโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์
และรับของประทานคือ ความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระ
องค์ผู้เดียวคือ พระเยซูคริสต์” โรม 5:17**

คุณต้องครอบครองชีวิตโดยทางพระนามของพระเยซู คุณต้องครอบครองเหนือสถานการณ์ด้าน
ลบในชีวิตโดยทางพระนามของพระเยซู คุณต้องครอบครองเหนืออำนาจของศัตรูโดยทางพระนามของ
พระเยซู

ข้ออ้างอิงประการสุดท้าย

ข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ประการสุดท้ายเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูมีอยู่ในหนังสือวิวรณ์ ซึ่ง
กล่าวถึงวันที่ผู้เชื่อจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ช่วยของเขาในสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่

“จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์

เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขา” วิวรรณ์ 22:3-4

พระนามนั้นเป็นที่รักของเรา....

พระนามนั้นเราใช้ด้วยสิทธิอำนาจเพื่อรับใช้และเพื่ออธิษฐาน

พระนามนั้นซึ่งเราครอบครองในชีวิต

พระนามของพระเยซู

...จะกลายเป็นส่วนของตัวเราตลอดชั่ววันรันดร์ เราเป็นคนซึ่งเป็นที่รู้จักโดยพระนามนั้น...

ชื่อ _____

บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. จงเขียนชื่อพระคัมภีร์สำคัญจากความทรงจำ

.....
.....

2. จงอธิบายความสำคัญของชื่อต่างๆ ในสมัยพระคัมภีร์

.....
.....
.....

3. ใครเป็นผู้สั่งโยเซฟให้ตั้งชื่อพระเยซู

.....

4. ชื่อใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

.....

5. พระเยซูทรงได้รับพระนามอันยิ่งใหญ่อย่างไร

.....

.....

6. คุณจะพัฒนาความเชื่อของคุณในพระนามของพระเยซู และฤทธิ์อำนาจของพระนามนั้นได้อย่างไร

.....

.....

7. จงอ่านข้อความต่อไปนี้และเติมในช่องว่างเพื่อให้คำนี้สมบูรณ์

ก. พระนามของพระเยซูจำเป็นสำหรับ ค.....

ข. เมื่อเราอธิษฐานเพื่อการ ร..... คนที่เจ็บป่วยควรใช้พระนามของพระเยซู

ค. การ ซ..... เป็นฤทธิ์อำนาจที่มีชีวิตบริสุทธิ์โดยทางพระนามของพระเยซู

ง. เราต้อง ท..... และ ส..... ในพระนามของพระเยซู

จ. การซบ..... ต้องทำในพระนามของพระเยซู

ด. เราต้อง บ..... ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

8. จริงหรือไม่จริง ถ้าข้อความใดเป็นความจริง จงเขียนว่า จริง ในช่องว่างข้างหน้า ถ้า ไม่จริง ให้เขียนคำว่า ไม่จริง ในช่องว่างข้างหน้า

ก. _____ เราต้องขอบคุณในทุกสิ่งต่อพระนามของพระเยซู

ข. _____ พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซู

ค. _____ การปกป้องคุ้มครองในพระนามของพระเยซูหมายถึงว่าเราไม่ต้องทนทุกข์เพื่อพระองค์เลย

ง. _____ เราสามารถครอบครองในชีวิตนี้ในพระนามของพระเยซู

จ. _____ เราสามารถขอทุกสิ่งได้ โดยไม่จำกัดในพระนามของพระเยซู และเราจะได้รับแน่นอน

คำตอบบททดสอบ บทที่ 12

1. “เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือพระนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข้าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ได้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู และเพื่อทุกสิ่งจะยอมรับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า” ฟิลิปปี 2:9-11
2. ชื่อในสมัยพระคัมภีร์มีความหมายมาก ชื่อที่ตั้งมักจะมาจากสภาพแวดล้อมในเวลาทีคนๆ นั้นกำเนิดมา (ปฐมกาล 19:22) บางครั้งชื่อจะแสดงถึงความหวังหรือคำพยากรณ์ (อิสยาห์ 8:1-4, โยเซยา 1:4) ชื่อต่างๆ เช่นอับราม ซาราย ยากอบ เบโตร และเปาโล ถูกเปลี่ยนให้เป็นตามแผนการของพระเจ้า

มาระโก: 9:38-41; 16:17-18

ลูกา: 10:17; 24:46-47

ยอห์น: 1:12; 2:23; 3:18; 14:13-14; 14:26; 15:16; 15:20-21; 16:23,24,26; 20:31

กิจการ: 2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7,8,10,12,17,18; 4:29-30; 5:28,40-42; 8:12; 9:14-16;
9:21,27,29; 10:43; 10:48; 15:25-26; 16:18; 19:5

โรม: 1:5; 10:13

1 โครินธ์: 1:2; 1:10; 6:11

เอเฟซัส: 5:20

ฟิลิปปี: 2:9-11

โคโลสี: 3:17

2 เธสะโลนิกา: 1:12

2 ทิโมธี: 2:19

ฮีบรู: 1:4; 6:10; 13:15

ยากอบ: 5:14

1 เปโตร: 4:14

1 ยอห์น: 2:12; 3:23; 5:13

วิวรณ์: 19:12,13,16; 22:3-4